

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
Nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính thưa: - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh

- Các đồng chí lãnh đạo Ủy Ban Bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026*
- Quý vị Đại biểu*
- Bà con cử tri*

Tôi tên: NGUYỄN TẤN LÂM.

Ngày sinh: Ngày 10 tháng 02 năm 1964

Dân tộc: Kinh.

Nơi sinh: Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Quê quán: Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự (ngành Binh chủng hợp thành)

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự khi được Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là một trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự lớn lao của tôi. Đặc biệt, việc được giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử ở huyện Tư Nghĩa, được gần gũi, gắn bó với người dân trên địa bàn có truyền thống anh hùng vẻ vang trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, cũng là quê hương của tôi.

Trước tiên, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa, xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa thưa bà con cử tri!

Là cán bộ Hội cựu chiến binh tỉnh, trên cương vị là Chủ tịch Hội, bản thân tôi luôn nhận thức được vị trí của Hội Cựu Chiến binh là một tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị nói chung, cũng như của chính quyền nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tổ chức và hoạt động của Hội theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội.

Tôi luôn ý thức sâu sắc được vị trí, vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là nhân dân địa phương nơi ứng cử. Bản thân tôi luôn mong muốn đóng góp trí tuệ, công sức và đưa tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành những chính sách, quyết định, biện pháp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đối với tôi vừa là một vinh dự vừa là trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, người lính. Chính vì vậy, nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn để bầu tôi trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bản thân tôi nguyện sẽ tích cực học hỏi nhiều hơn nữa để tích lũy kiến thức, kỹ năng của người đại biểu HĐND; làm tốt vai trò của mình trên cương vị người đại biểu của nhân dân, đặc biệt là thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các cuộc đi nghiên cứu, khảo sát cơ sở; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân để nắm được và phản ánh trung thực, kịp thời với Hội đồng nhân dân tỉnh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân huyện nhà, giúp Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành những chủ trương, chính sách sát hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có huyện Tư Nghĩa; Cũng như thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người cán bộ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và cương vị Chủ tịch Hội.

Nếu các bà con cử tri tín nhiệm, bầu cho tôi trong kỳ bầu cử tới đây, tôi sẽ tập trung hết sức mình vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân và những công việc cụ thể như sau:

Thứ nhất, bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực phát huy năng lực, sở trường của mình, giữ vững bản lĩnh chính trị của người quân nhân cách mạng, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, của Hội Cựu chiến binh là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Tôi sẽ giữ liên lạc thường xuyên với người dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để nắm rõ tình hình và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, phức tạp, nổi cộm nảy sinh từ cơ sở. Với cương vị là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, tôi sẽ thảo luận, đưa những ý kiến, kiến nghị của người dân trong các cuộc họp của Tỉnh, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, cũng như chuyên đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, mà đặc biệt là việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ... Đưa nguyện vọng, tiếng nói của bà con cử tri đến gần hơn với cơ quan chức năng và giúp cơ quan chức năng thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước của mình. Để xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và là người Cựu chiến binh, Cựu quân nhân.

Thứ hai, là người công tác trong tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, bản thân tôi rất quan tâm đến các vấn đề chính sách xã hội, đặc biệt là các chính sách có liên quan đến trực tiếp đời sống của người dân, của các gia đình chính sách, có công với cách mạng, như: Chính sách người có công, chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội... Để thực hiện được vấn đề này, tôi sẽ tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các Hội đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh cũng như đi thực tế khảo sát tại cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế để từ đó có ý kiến, kiến nghị cơ quan chức năng để có chính sách phù hợp.

Thứ ba, Tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình để phục vụ cho người dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung, huyện Tư Nghĩa nói riêng. Là người Bộ đội “Cụ Hồ”, người cựu chiến binh, bản thân tôi đã có được nhiều kinh nghiệm, có hiểu biết, nhiệt huyết và ý chí để tham gia vào việc quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đặc biệt là nâng cao đời

sống của người dân. Phản ánh trung thực, khách quan, nguyện vọng của cử tri, kiên trì theo đuổi, thúc đẩy việc thực hiện "đến nơi, đến chốn" những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; góp phần đưa ý chí của người dân thành chính sách, chủ trương, biện pháp kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thứ tư, nếu được bà con tín nhiệm bầu làm đại biểu nhân dân, bản thân tôi sẽ phát huy tốt vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh trên hai chức năng cơ bản là quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật. Tôi sẽ thường xuyên thực hiện chức năng giám sát, đặc biệt là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, phản biện của người đại biểu tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh để đem lại quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.

Bà con cử tri an tâm, tin tưởng vào bản thân tôi cũng như lời hứa trước cử tri hôm nay, tôi sẽ làm tròn và phát huy tốt vai trò, trọng trách của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trong thời gian tới, để trở thành người đại biểu và thực hiện tốt nhiệm vụ, tôi rất cần sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của bà con cử tri và của các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể địa phương.

Cuối cùng, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn các ban, ngành, chính quyền, cơ quan hữu quan đã giúp tôi có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay, kính chúc bà con cử tri khỏe mạnh, hạnh phúc, phát huy quyền công dân, quyền "lựa chọn" của mình trong ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp đến (23/5/2021).

Xin trân trọng cảm ơn!